

Số: 26-2020/CV-GE

"V/v đề nghị cho phép triển khai

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

chương trình học online cho học sinh"

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Công ty cổ phần phát triển giáo dục toàn cầu "Global Education" được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 0108541702 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp. Trụ sở chính: Số 31, ngõ 397, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Văn phòng giao dịch: Tòa A5, An Bình City, 232 đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cùng với 02 chi nhánh văn phòng đại diện tại TPHCM và Tỉnh Đà Nẵng.

Trước hết, Công ty xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác và hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 439/SGDDT-GDTrH, ngày 10/4/2020 giới thiệu cho các Cơ sở Giáo dục và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về việc sử dụng phần mềm học trực tuyến "**Congdong.edu.vn**" của Công ty để học sinh trong tỉnh học miễn phí trong thời gian qua.

Trong trang học trực tuyến "**Congdong.edu.vn**" có đầy đủ bài giảng VIDEO quay sẵn do các thầy cô dạy giỏi, đảm bảo chất lượng tốt tại các trường học ở Hà Nội tham gia giảng dạy theo chuẩn chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định của 5 môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa dành cho học sinh THCS và THPT; Đối với học sinh Tiểu học có 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong trang web có đủ bài học cho cả năm học của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, có đủ bài ôn luyện vào dịp hè, ôn luyện thi lên THPT và thi tốt nghiệp THPT, có các dạng bài tập trắc nghiệm để các em học sinh tự làm bài và ôn luyện. Như vậy học sinh có thể học bất kỳ bài nào trong chương trình và của bất kỳ lớp nào, có thể học ôn lại bài cũ của các năm học trước, của học kỳ trước, học đi học lại để hiểu và nắm bắt tốt nhất kiến thức của bài giảng và có thể học các bài học mới theo chương trình lớp mình đang học.

Để chung tay cùng ngành Giáo dục nhằm hỗ trợ các em học sinh có điều kiện tự học tập, ôn luyện kiến thức, giữ vững chất lượng giáo dục trong thời gian phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, Công ty đã hỗ trợ các em học sinh học miễn phí từ tháng 2/2020 đến hết năm học 2019-2020. Do điều kiện hoạt động và cần có kinh phí để phát triển và tái đầu tư sản phẩm, Công ty bắt đầu thu phí học trên cổng học trực tuyến “**Congdong.edu.vn**” từ sau 15.7.2020.

Vì vậy, Công ty kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện cho phép Công ty được tuyên truyền, giới thiệu phần mềm học trực tuyến này đến các nhà trường, các em học sinh và các bậc phụ huynh trên toàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu học tập của các em trong thời gian tới theo tinh thần tự nguyện của các em học sinh.

Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Sở và đảm bảo yêu cầu về chất lượng bài giảng theo đúng chương trình của Bộ và chịu trách nhiệm hoàn toàn về hồ sơ pháp lý của Cổng học “**Congdong.edu.vn**”.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HC;

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG VĂN BÁ